
Skólaráð 30. nóv 2023 

 

Mættir: Björg Baldursdóttir skólastjóri, Helga Guðný Sigurðardóttir og Fjóla Borg Svavarsdóttir 

fulltrúar foreldra, Ragnheiður Gísladóttir fulltrúi kennara, Ingibjörg Auður Guðmundsdóttir fulltrúi 

grenndarsamfélags og Eva Steinsen Jónsdóttir fulltrúi nemenda.  

 

1. Niðurstöður kannanna 

Farið yfir síðustu mælingu nemendakönnunar Skólapúlsins (byrjun okt 23). 

 

2. Samstarf skóla og kirkju 

 

3. Þátttaka kóra skólans í messustarfi er til endurskoðunar og verður til umræðu milli skóla og 

presta.  

Einn hluti samstarfs er að nemendur á yngsta og miðstigi fara á aðventu og hlusta á jólasögu og 

syngja jólalög í kirkjunni. Starfsfólk kirkjunnar kemur ekki að þeirri samverustund, hún er í 

umsjón skólastjórnenda og tónmenntakennara. Skólinn vill viðhalda þessari hefð og skólaráð 

samþykkir það.  

 

4. Nýr Kársnesskóli 

Tillaga frá Menntasviði kynnt skólaráði. Tillagan er þess efnis að skipta Kársnesskóla upp í tvo 

skóla vegna mikillar uppbyggingar í hverfinu og fjölgunar nemenda. Í nýju skólahúsnæði verði 1. 

– 4. bekkur ásamt frístund og 4ra deilda leikskóla. Við Vallargerði verði þá 5. -10. bekkur.  

Lagt er upp með mikið samstarf milli skólanna tveggja.  

Skólaráð styður þessa tillögu og treysta menntasviði til að hafa hagsmuni nemenda og 

starfsamanna að leiðarljósi. 

 

 

 

Fundarritari Sigrún Valdimarsdóttir aðstoðarskólastjóri 

 

 


